



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการเปิดภาคการศึกษา การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและ
แนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการเปิดภาคการศึกษา
การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร และแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกวิทยาเขตยังคงจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและให้ดำเนินการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยผ่านระบบออนไลน์ต่อไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หรือจนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกวิทยาเขตงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มขนาดใหญ่
และยึดหลักการป้องกันโรคเป็นสำคัญ

ในกรณีที่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความจำเป็นต้องเข้าใช้ห้องปฏิบัติการก่อน
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีเหตุจำเป็น เช่น ต้องจบการศึกษา หรือเป็นการปฏิบัติการที่ต่อเนื่อง
และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาขออนุมัติ
จากรักษาการแทนอธิการบดีต่อไป

2. ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในระดับส่วนงานและสำนักงานอธิการบดียังคงปฏิบัติงานที่บ้าน
เป็นบางเวลา โดยมีสัดส่วนการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหิดลและที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 60:40 จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
และหัวหน้าส่วนงานพิจารณาสัดส่วนที่เหมาะสมและคำนึงถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

3. ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทุกส่วนงาน และ นักศึกษา ดำเนินการตามแนวทาง
การปฏิบัติในการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) และมาตรการอื่นโดยยึดหลักการป้องกันโรคต่อไป
โดยเคร่งครัด และติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล